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กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Facilitator  
สายวิชาการร่วมกับสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3 

 
       สรุปโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย 

       
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

KM Facilitator สายวิชาการร่วมกับสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 9.00-12.00 
น. ณ ห้องประชุม 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในคร้ังน้ีเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของกลุ่มสายวิชาการและกลุ่มสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “KM Facilitator: คุณ
อํานวยแห่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2” ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับเกียรติ
จากรองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งติดตามผลการนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ใน
การดําเนินงานของแต่ละงาน  
 
กิจกรรม Before Action Review (BAR) 

ก่อนเร่ิมเข้าสู่บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรได้ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมทํา Before Action 
Review (BAR) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 
1. คาดหวังอะไร 
 - วิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการทํางาน 
 - ได้รับความรู้ใหม่ ปรับปรุงสิ่งเก่า 
 - สามารถนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงานประจําที่ทําอยู่  
 - อยากให้เกิด KM 
 - เกิดกระบวนการ KM ในการทํางาน มีกลไกโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมา set เป็นวาระ 
 - อยากให้มีความก้าวหน้าของสมาชิก KM คณะฯ มากๆ หลายๆ เรื่อง 
 - อยากฟังเรื่องราวการทํา KM ที่ประสบความสําเร็จของกลุ่ม 
 - อยากรู้ว่าคนอ่ืนๆ ทํางานกันไปถึงไหนแล้ว นํา KM มาใช้แล้วได้ผลอย่างไรบ้าง 
 - การทํางานประจําจะสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาการทํางาน 
 - มีวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
 - นํา KM มาสร้างสุขในการทํางาน 
 - สามารถบริหารจัดการงานประจําได้ดีย่ิงขึ้น 
 - ได้แนวทางในการนํา KM ไปใข้ในงานบริหาร และงานบริการวิชาการ 
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 - วิธีการทํางานที่ดี เช่น กระชับเวลา สะดวกในการปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร 
 - เรียนรู้ เทคนิค วิธีการที่ถูกต้องของ KM 
 
2. ที่ผ่านมาหลังการเรียนรูกั้บ อ.JJ ได้ทําอะไรในการนํา KM มาเติมเต็มงานประจํา (ยกตัวอย่าง) 
 - นํากระบวนการ KM มาวิเคราะห์กระบวนการทํางาน และสามารถเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 
 - ได้นํากลับมาใช้ทบทวนการทํางานของตนเอง พัฒนาสิ่งที่เคยทํา ที่รูส้กึว่าไม่ดี ให้ดีขึ้นมา และปรับปรุง
งานที่คิดว่าไม่ได้ให้ได้ 
 - นํามาปรับปรุงงานท่ีทําอยู่ เช่น ปรับฐานข้อมูลผู้พักอาศยัในหอพัก ใหส้ามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก 
รวดเร็วขึ้น โดยนําข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน 
 - ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 - มีการนํามากําหนดประเด็นในภาควิชา เพ่ือหาความสนใจร่วมกัน และสิ่งที่จะได้จากการทํา 
 - ได้ต่อเนื่องการทํา KM ในงานของคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดํา มาร่วมกันเขียนสิ่งที่
ได้เรียนรู้จากการทํางานของคณะกรรมการนี้ มานานถึง 9 ปี โดยทําเป็นหนังสือถอดบทเรียน 
 - ได้นํา KM มาเติมเต็มงานประจํา ในเรื่อง 
  1. การสอนภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย และ แบ่งปันความรู้ในหัวข้อ clinical teaching ใน web 
gotoknow 
  2. ได้ดําเนินการในฐานะกรรมการ KM ของภาควิชา ซึ่งมีอาจารย์ในภาควิชามาแบ่งปันความรู้
และได้ความพึงพอใจประมาณ 95% ขึ้นไปในระดับมาก โดยดําเนินการเป็น Facilitator 
  3. งานบางอย่าง ยังอยากทํา KM เพ่ิม พบว่าในภาควิชาฯ มีการต่ืนตัว และเสนอหัวข้อ KM ที่มา
จากภาควิชา 
 - พัฒนางานที่ต้ังใจไว้คือ ทําฐานข้อมูลสําหรับการลงทะเบียนออนไลน์ หรือเรียกว่าคลินิกวิจัยออนไลน์ 
ตอนน้ีอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ เท่าที่ทํามาก็พบว่า ความต้องการในการใช้งานของ user อาจมากไปเล็กน้อย 
ทําให้ออกแบบระบบยากไปเล็กน้อย และเจ้าหน้าที่ยังไม่ชํานาญเรื่องน้ี แต่มีความพยายามมาก ตอนน้ีก็อยู่ระหว่าง
การพัฒนาโปรแกรม 
 - นํา KM มาปรับกับการทํา PA รอบที่ผ่านมา เน่ืองจากมีการปรับเกณฑ์ใหม่ ทําให้เข้าใจไม่ตรงกันบ้าง รู้/
เข้าใจไม่ตรงกัน จึงต้องมีการนัดคุยแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นกันบ้าง และสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างถูกต้อง 
 - นํากระบวนการต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในขั้นตอนการทํางาน และวิเคราะห์ปัญหาการดําเนินงาน 
 - ทํา Flowchart ขั้นตอนการทํางาน 
 - การรวบรวมองค์ความรู้ในภาควิชา เพ่ือจะได้รู้ว่าใครเก่งอะไร จะถ่ายทอดความรู้อะไรให้ใคร 
 - มีแนวทางการจัดการตัวเอง เพ่ือทํางานอย่างมีระบบ 
 - เรียนรู้ที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ ทักษะการทํางาน ทํางานอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
 - ใช้ในการประเมินหน่วยงานอ่ืน และจัดกิจกรรม KM ในหน่วยงานตนเอง 
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- นํากระบวนการมาวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงแบบฟอร์ม check list ของงานที่ทํา ส่งผลให้เห็นชัดเจนเรื่อง
กระชับเวลา สะดวก และมีประสิทธิภาพ 

- สร้างสรรค์ ฐานข้อมูล โดยอยู่ระหว่างดําเนินการ  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานให้ดีขึ้น 

 
3. ข้อสงสัย ขอ้งใจ อยากให้ทําความเขา้ใจเรื่องอะไรในการนํา KM มาเติมเต็มงานประจํา 
 - นํากระบวนการ KM มาใช้อย่างไร ให้ไปสูค่วามสําเร็จอย่างย่ังยืน 
 - การนํา KM มาใช้ในชีวิตประจําวัน ดีในการพัฒนาตัวเรา อยากให้คนรอบข้างเข้าใจ KM เหมือนเรา 
เวลาพูดกับเขา เขาจะเข้าใจเหมือนเรา และก็จะได้ทําไปด้วยกัน 
 - มีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้เกิด KM ในภาควิชา เพราะหาเวลาว่างตรงกันยากมาก 
 - การให้ทุกคนมีการเตรียมพร้อมที่จะมาแบ่งปันข้อมูลบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ 
 - ถ้าเรามีปัญหาในการมานัดพบกันเป็นกลุ่มอย่างที่เคย จะช่วยแก้ไขเรื่องน้ีอย่างไร แต่ในกลุ่มบางคนไม่
ค่อยสะดวกกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
 - อยากทราบว่า การนํา KM มาใช้ให้สําเร็จอย่างไรและจะทําอย่างไรให้คนในองค์กรสนใจและนํามาใช้ทุก
งานได้อย่างไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ 
 - การถ่ายทอดวิทยายุทธด้านการสอน/การวิจัย 
 - ถ้าต่างคนต่างมีงานประจํามากมาย แล้วจะมี KM เกิดขึ้นในกลุ่มโดยรวมได้หรือไม่ / อย่างไร 
 - การทํา KM นําไปสู่ LO ได้หรือไม่ ถ้าต้องการให้องค์กรเป็น LO ควรมีตัวบ่งช้ีอะไร 

- จัดกิจกรรมทีน่่าสนใจเพ่ือเสรมิการเรียนรู้เรื่อง KM ให้ดีย่ิงขึ้น  
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับวิทยากร 
 ภายหลังการทํากิจกรรม BAR วิทยากรได้กล่าวถึงการทํา KM ในงานประจํา จะมีวิธีการที่สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ในทันที น่ันคือการเขียนสิ่งที่เราทําไว้บน blog และเราก็จะสามารถนําสิ่งที่เราเขียนไว้มาใช้ในการ
พัฒนางาน รวมทั้งสามารถใช้เป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพได้ สิ่งที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้ทํามาตลอดและมี
การถอดบทเรียนทุกครั้ง เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคณะฯ ได้มีดําเนินการ KM จริง 

วิทยากรได้กล่าวถึง พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 “..เพราะความรู้ความคิดอัน
กว้างขวางน้ัน หากมิได้ใช้โดยเหมาะสมถูกต้องแล้ว ก็ให้ผลดีได้ไม่มากนัก หรืออาจจะทําให้เกิดผลเสียหายก็เป็นได้ 
เพราะฉะน้ันทุกคนควรสังวรระวังให้มาก ขอให้ต้ังเจตนาอันมั่นคง ที่จะสร้างสรรค์และอบรมกําลังกายกําลังใจอัน
สมบูรณ์ไว้เป็นหลักฐาน เพียรพยายามใช้ความฉลาดรอบคอบและสุจริตวินิจฉัยปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ให้
เป็นไปโดยถูกต้อง นําความรู้ ความคิดของตน ที่มีอยู่มาเช่ือมโยงเข้ากันให้พร้อมเพรียง ประสมประสานความรู้ 
ความคิดน้ันด้วยเหตุผล และวิจารณญาณ และนําออกใช้ให้ได้ผล กล่าวคือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดที่บกพร่อง ส่งเสริม
จุดที่ดีให้มั่นคงย่ิงขึ้น” ซึ่งพระบรมราโชวาทนี้สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการทํางานได้เป็นอย่างดี 
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วิทยากรยังได้กล่าวยํ้าถึงมาตรฐานที่ 3 ซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ น่ันคือ แนวการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ จะต้องมีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ 
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือ รวมพลังอันนําไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ และควรมกีารจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน วิทยากรได้ยกตัวอย่างการทําวิจัยการเรียนการสอน เช่น การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบต่างๆ   
ซึ่งมีอยู่ประมาณ 40 วิธี การประเมินผลมีประมาณ 18 วิธี ซึ่งที่ผ่านมามกัใช้การสอบข้อเขียน แต่ใน TQF จะใช้
การประเมินสมรรถนะเป็นหลัก และเมื่อทําวิจัยแล้วเสร็จ ก็จะต้องมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ รวมทั้ง
การพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน ที่สําคัญผู้บรหิารต้องมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม/พัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันอย่างเต็มศักยภาพ ท่านใดรับผิดชอบอะไร ท่านมีการถ่ายทอดอย่างไร เราต้องมีการ
กําหนดประเด็นการทํา KM ที่ชัดเจน กําหนดกลุ่มเป้าหมาย และต้องมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  

การจัดการความรู้มีหลากหลายวิธี ซึ่งเราต้องเลือกว่าจะทําอย่างไรตามความเหมะสม ซึ่งวิทยากรได้เล่า
เรื่องการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า เริ่มต้นจากการท่ีเลขานุการของแต่ละคณะฯ ประมาณ 18 
คณะฯ มาประชุมร่วมกันทุกวันศุกร์ เช่น คุยกันเรื่องวิธีการจัดซื้อพัสดุ ทําอย่างไรถึงจะไม่โดน สตง มาตรวจสอบ 
ฯลฯ ซึ่งทุกวันน้ีก็ยังคุยกันอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่เมื่อทํา KM แล้วก็ต้องมีการเก็บหลักฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพด้วย 
นอกจากน้ี วิทยากรได้พูดถงึกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันต้องวางแผนจัดกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในให้เสรจ็ก่อนสิ้นปีการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ/สาขา/
ภาค/หลักสูตร/คณาจารย์/บุคลากร โดยต้อง Plan= เริ่มกระบวนการต้ังแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการประเมิน
ปีก่อนหน้าน้ีมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน (ก่อน 1 มิถุนายน) หลังจากน้ันวิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมทํา SWOT 
เก่ียวกับการทํา KM ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 
SWOT KM-NS-MU1 

1. ตัวเรา/งานเรา/หน่วยงานเรา/คณะเรา ทําอะไรได้ดีในการนาํการจัดการความรู้ มาเป็นเคร่ืองมือ
เสริมการพัฒนา ตน/ฅน/งาน/องค์กร 
 - ทํางานควบคุมงานช่าง และจัดทําโครงการต่างๆ ในงานซอ่มบํารุง 
 - ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 - การพัฒนาคน การนําเอาความรู้ การค้นหาความสามารถของคนในงานนํามาเสริมสร้างพัฒนางานให้
เป็นหลักการทาํงาน การทําให้คนที่ทําอะไรแล้วไม่รู้ว่าตนเองกําลังทําอะไรให้เห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง และดําเนินไปตามทิศทางเดียวกัน 
 - การถอดบทเรียนการทํางานคณะกรรมการสร้างเสริมสขุภาพสามเณรวัดไผ่ดํา 
 



5 
 

2. ยกตัวอย่างเครื่องมือ วิธีการ ปัจจัยแห่งความสาํเร็จทีไ่ด้ทําไปแล้วในข้างต้น 
- ถ้าหากมีงานตามภารกิจ / งานที่เป็น job แบบครั้งเดียวเสร็จ เราจะมกีารประชุมวางแผนงานกันก่อน 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ AAR และ BAR และที่ทําเป็นประจําคือ BAR เน่ืองจากงานที่ทําเป็นลักษณะงานการ
ให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก เราจะมีการวางแบบประเมินความพึงพอใจไว้ที่หน่วยงาน และ
นําผลการประเมินหรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆ ก็ตามท่ีเราพบมาคุยกันในหน่วยงานว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งจะคุย
กันเป็นประจํา ช่วยกันเสนอแนวคิดว่าเราควรทําอย่างไรเพ่ือแก้ปัญหานัน้ๆ    
 - ประชุมวางแผนร่วมกันในการถอดบทเรียน เพ่ือจัดทําเป็นหนังสือ กําหนดประเด็นของแต่ละบท 
มอบหมายหน้าที่คนถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการให้บริการวิชาการในการทํางานของคณะกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพสามเณรวัดไผ่ดํา มาประชุมเพ่ือแบ่งปันและฟังความคิดเห็นจากเพ่ือนๆ นําคําแนะนํามาปรับปรุงเรื่องราว
ในการเขียนใหเ้ป็นองค์ความรู้ของกลุ่มจริงๆ  
 
SWOT KM-NS-MU2 

ตัวเรา/งานเรา/หน่วยงานเรา/คณะเรา ทาํอะไรไม่ได้ดี หรือทําไม่ได้ หรือทําไม่เป็น ในการนาํการ
จัดการความรู ้มาเป็นเครื่องมือเสริมการพฒันา ตน/ฅน/งาน/องค์กร 
 - ต้องการให้แต่ละคนนําความรู้ออกมานําเสนอ 
 - ต้องการเคร่ืองมือมาเสริมความรู้และการพัฒนาคนในหน่วยซ่อม 
 - ยังขาดความเข้าใจกันและกัน ยังมีคนที่ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆ และไม่ยอมรับฟังสิ่งที่คนในหน่วยจะ
ถ่ายทอด หรือฟังบ้างแต่ไม่ปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะผู้ถ่ายทอดไม่มีความสามารถพอ 
 - คิดว่าเน่ืองจากคนในหน่วยงานที่เราอยู่ ยังไม่เคยได้รับการอบรม KM บางครั้งอาจจะยังไม่ทราบว่ามี
เครื่องมืออีกมากที่จะสามารถนํามาพัฒนาคน/งานได้ อยากให้ทุกคนเขา้ใจก่อน 
 - การนําสิ่งที่เขียนมาแบ่งปัน และพูดคุยกันในกลุ่ม ช่วงหลังกรรมการไมค่่อยมีเวลาที่จะมาพบกัน พูดกัน 
ถ่ายทอดกันตามนัดหมาย มีสมาชิกน้อยลงเรื่อยๆ สุดท้ายก็มีการแบ่งปันเรื่องราวกันน้อยลง แต่ deadline การทํา
หนังสือหมดลงก็จําเป็นต้องนําลงตีพิมพ์ ทําให้การถ่ายทอดเรียนรู้ตาม process บางเรื่องขาดหายไป   
 
SWOT KM-NS-MU3 

โอกาสในการนําการจัดการความรู้ มาเปน็เคร่ืองมือเสริมการพัฒนา ตน/ฅน/งาน/องค์กร มีบ้าง
หรือไม่ในประสบการณ์ของตัวเรา 
 - โอกาสมีไม่มากนัก 

- ไม่ค่อยมีความร่วมมือ 
 - โอกาสมีบ้าง หากคนในหน่วยต้องการจะพัฒนา 
 - โอกาสคิดว่ามี ทําได้ตลอด แต่ไม่มีประสบการณ์ เพราะไม่ได้ทําแบบจริงจัง รวมทั้งอยากจะเห็นต้นแบบ
ที่อ่ืนๆ อีก อาจได้ idea มากขึ้น 
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 - มีโอกาสสูงมากในการทํางานได้ทุกงาน เพราะสามารถดําเนินการ KM ในการประชุมของกรรมการ
ประจําเดือนได้ 
 
SWOT KM-NS-MU4 

ข้อจํากัดในการนําการจัดการความรู้ มาเป็นเคร่ืองมือเสริมการพัฒนา ตน/ฅน/งาน/องค์กร มีบ้าง
หรือไม่ในประสบการณ์ของตัวเรา 
 - เวลาในการดําเนินการจัดการความรู้ไม่ค่อยมี 
 - คนในหน่วยยังไม่เข้าใจ KM สักเท่าไร 
 - บางครั้งไม่ได้รับความสนใจจากคนในหน่วยงาน บางคนอยากจะทํา แต่ไม่มีใครช่วย (บางเรื่องต้องใช้
ข้อมูลและความร่วมมือจากคนอ่ืน รวมทั้งเวลาด้วย) คนรอบข้างไม่เห็นความสําคัญของ KM ยังไม่เห็นประโยชน์ 
อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสอบรม/รับฟังเรื่องน้ีบ้าง อยากให้คนอ่ืนๆ และตัวเองได้เห็น Best Practice ที่ชัดเจน เพ่ือ
เป็นกําลังใจในการนํา KM มาพัฒนางาน 
 - คิดว่าไม่มี ถ้าสมาชิกทุกคนมีความต้ังใจร่วมกันที่จะทํา KM ร่วมกัน เรื่อง KM น้ัๆ ย่อมทําได้โดยไม่มี
ข้อจํากัด 
 
กิจกรรม Passion plan (สญัญาใจ) 

หลังจากน้ัน วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทํา Passion plan (สัญญาใจ) ถึงแผนการดําเนินงานที่ทําอยู่
และแผนงานที่จะทําต่อไปในอนาคต ซึ่งแต่ละงานได้นําเสนอแผนงานในงานของตนเอง ดังน้ี 

1. งานส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย 
 นางสาวศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร ได้เล่าว่าได้มีการนํา KM มาใช้ในการทํางานประจํา โดยสิ่งที่กําลังทําอยู่
ตอนน้ีจะเป็นเรื่องของการทําระบบลงทะเบียนออนไลน์ในคลินิกวิจัย ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการ และมีการทํา 
KM ในเรื่อง PA มีการคุยกันเรื่อง PA ซึ่งมีการเปลี่ยนเกณฑ์และตัวช้ีวัด ก็ได้มีการพูดคุยและทําความเข้าใจร่วมกัน 
ซึ่งทําให้เข้าใจมากขึ้น และคิดว่าการคุยกันบ่อยๆ จะทําให้ความรู้สึกที่มีต่อกันในที่ทํางานดีขึ้นด้วย  

นางสาวเบญจวรรณ คุ้มพงษ์พันธ์ ได้เล่าให้ฟังว่า ในงานจะมีอยู่ 2 คนก็จะมีการพูดคุยเก่ียวกับงานกันเป็น
ประจํา เวลามีปัญหาก็จะช่วยกันแก้ปัญหา และจะเขียนเป็น FAQ เพ่ือที่จะเอาขึ้นเว็บไซต์ต่อไป  
 นายวีระชัย คุ้มพงษ์พันธ์ ได้เล่าให้ฟังว่า ทํางานที่ IRB เป็นหลัก มีเจ้าหน้าที่คนเดียว เรามีการประเมินจาก
ผู้มารับบริการ และพบว่ามีปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร และเร่ืองเวลาค่อนข้างมาก เราก็เลยคิดว่าจะหาทาง
แก้ปัญหาโดยคิดว่าการจัดทําฐานข้อมูลซึ่งจะทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้น และกรณีที่เจ้าหน้าที่ลา นักศึกษา
มาติดต่ออาจารย์ที่มาน่ังอยู่ก็จะไม่สามารถตอบคําถามได้ ก็เลยจะจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานข้ึนมา ซึ่งอยู่ระหว่าง
การดําเนินการ  
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2. งานบริการการศึกษา 
นางสาวกาญจนา คงวารี ได้เล่าให้ฟังว่า งานที่ทําเป็นงานที่ต้องติดต่อกับอาจารย์และนักศึกษาค่อนข้างมาก 

โดยเฉพาะเก่ียวเร่ืองการขอข้อมูลเคร่ืองมือวิจัย ซึ่งขณะน้ีกําลังอยู่ในระหว่างการจัดทําฐานข้อมูลเคร่ืองมือวิจัยอยู่ 
นอกจากน้ี ที่งานยังได้มีการประชุมกันทุกสัปดาห์ เพ่ือดูว่าตอนน้ีมีปัญหาอะไร และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
อย่างเช่นกรณีที่นักศึกษามาติดต่อแล้วคนที่รับเร่ืองไม่อยู่ คนที่เหลือก็จะไม่รู้เรื่อง ทํางานต่อให้ไม่ได้ ก็เลยมีการ
ประชุมเล่าเรื่องที่รับมาให้ทุคนฟัง และแจ้งว่าขณะน้ีดําเนินการถึงไหนแล้ว รวมท้ังติดเรื่องไว้บนบอร์ดด้วย ดังน้ัน
เมื่อนักศึกษามาติดต่อ ก็จะสามารถดําเนินงานต่อได้ทันทีเลย 

นางสาวมลฤดี สิงห์ศิลป์ ได้เล่าว่ากําลังทําฐานข้อมูลวิทยากรภายนอกอยู่ เน่ืองจากเราต้องเก็บข้อมูล
ความเช่ียวชาญของวิทยากรไว้ เวลาที่มีใครขอมา เราก็จะมีข้อมูลให้ แต่ขณะน้ีงานค่อนข้างมาก ทําให้งานยัง
ดําเนินการไปได้น้อย ก็ทําเพียงแค่เก็บรวบรวมและหาข้อมูลไว้ก่อน   

วิทยากรได้กล่าวเสริมถึงเรื่องของการทํา Morning talk, Lunch talk, Afternoon talk, Tea talk, 
Weekly talk ฯลฯ ซึ่งเราสามารถทําได้ 

 
3. งานบริหารจัดการ: อาคาร สถานที ่และยานพาหนะ 

 นายสิริชัย เสือส่อสิทธ์ิ ได้เล่าให้ฟังว่า ตนเองทํางานเก่ียวกับการซ่อมบํารุง ในช่วงเช้า Morning talk ก็จะ
มีการพูดคุยกันว่า งานของเรามีอะไร และมีอะไรที่ยังคั่งค้างบ้าง และพยายามปรับความเข้าใจในหน่วยงานให้เป็น
นํ้าหน่ึงใจเดียวกัน และต่อไปก็จะให้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งกําลังอยู่ในช่วงของการดําเนินการ 

 
4. งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร 
นางสาวเขมิกา กลิ่นเกษร ได้เล่าให้ฟังว่า ครั้งที่แล้วหลังจากที่ได้มีการประชุมกันก็ได้มีการสรุป Flow 

chart ออกมา เราคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน มีงานอะไรบ้าง จะแยกเป็นงานประจํา และงานเชิงรุก มีการวาง
แผนการดําเนินงานเพ่ือให้งานเป็นระบบมากขึ้น ปัญหาของเราล่าช้า ได้วิเคราะห์งานแล้วพบว่า เกิดจากการได้รับ
ข้อมูลที่ล่าช้าและที่ไม่สมบูรณ์ มีงานด่วนมาแทรกงานประจํา ซึ่งทางเราก็ได้หาทางแก้แล้ว ได้มีการสรุปข้อมูล
ออกมาเป็นตาราง ในเร่ืองเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ และได้จัดทําแบบฟอร์มให้ผู้มาขอใช้บริการ
บันทึก และก็จะมีการบันทึกว่าใครมาขอใช้บริการแบบด่วน ด่วนที่สุด และเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข แต่สิ่งที่ยังประสบปัญหาก็คือ  การที่ผู้ใช้บริการไม่ยอมข้ึนมากรอกแบบฟอร์ม หรือการส่งข้อมูลทาง e-
mail หลังจากเลิกงานไปแล้ว ซึ่งไม่มีใครทราบว่าจะต้องไปถ่ายภาพในวันรุ่งขึ้นตอนเช้า ซึ่งทางเราก็ได้เก็บบันทึก
ข้อมูลไว้แล้ว และแนวทางแก้ไขของเราก็คือจะประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งข้อมูลผ่านระบบ NSTV และในงานเชิงรุก 
ก็เริ่มจัดทํา NSPR ซึ่งนายนุกูล ม่วงโมรี ได้กล่าวเสริมเรื่อง ระบบ NSPR ไว้ว่าการที่ได้พัฒนาระบบ NSPR 
เน่ืองจากปัญหาของการที่ผู้ใช้บริการต้องขึ้นมากรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการที่ช้ัน 6 และผู้ใช้บริการไม่ว่างมากรอก
แบบฟอร์ม ก็เลยทําระบบน้ีขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์มจากที่ไหนก็ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต ทําให้
สามารถส่งข่าวได้อย่างรวดเร็ว และระบบน้ีก็จะมีระบบการแจ้งว่าทางงานได้รับข้อมูลแล้วและได้ดําเนินการอะไร
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ไปบ้างแล้ว ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการได้ ซึ่งตอนน้ียังขาดเร่ืองของการทําคู่มือการใช้งาน และ
การประชาสัมพันธ์ให้ใช้ระบบดังกล่าว  

นางสาวณัฐริกา ฝางแก้ว ได้กล่าวเสริมว่า เก่ียวกับเรื่องของการส่งข้อมูลทาง E-mail หลังจากเลิกงานไป
แล้ว และจะต้องไปถ่ายภาพในวันรุ่งขึ้นตอนเช้า ซึ่งคิดว่าเป็นปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร เพราะการส่งข้อมูลทาง 
e-mail เพียงอย่างเดียวและไม่มีการโทรแจ้ง เราที่เป็นคนทํางานจะไม่รู้เลยว่าจะต้องทําอะไร ดังน้ันขอเพียงแค่ให้
คุย แค่ให้แจ้ง เราก็จะมีข้อมูลมาดําเนินการได้ 

วิทยากรได้กล่าวเสริมว่า Flow chart ที่ทํามา ทําได้ดีมาก แต่อยากให้เสริมเพ่ิมเติม ในเรื่องของ output, 
outcome, และ customer voice จะทําให้งานดีขึ้น 
  

5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นายวัชรินทร์ ควรหาเวช ได้กล่าวว่า KM ที่ทําสืบเน่ืองจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งมีหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ก็เลยมาประชุมกันในงานว่าเราจะแก้ไขกันอย่างไร เพราะ
ในตอนน้ีมีเพียงโปรแกรมเมอร์เพียงคนเดียวที่สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้ จึงทําให้เกิดความล่าช้า ก็เลยคิด
ว่าน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระ โดยทุกคร้ังที่ไปแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ พอกลับมาก็จะมีการบันทึกว่ามีปัญหาอะไรบ้าง
และได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรไว้ทุกคร้ัง ปัญหาไหนที่แก้ไขไม่ได้ก็จะจดบันทึกไว้ก่อน แล้วรอให้โปรแกรมเมอร์
มาช่วยแก้ให้ และปัญหาที่เก็บไว้ทั้งหมด เราก็จะรวบรวมไว้แล้วนํามาเขียนเป็นบทความ/วิดีโอคลิปวิธีการ
แก้ปัญหาเบ้ืองต้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในงานได้พัฒนาตนเองในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วย และในอนาคตก็
วางแผนไว้ว่าจะรวบรวมข้อมูลเหล่าน้ีขึ้นเว็บไซต์ เพ่ือให้คนที่มีปัญหาเดียวกันสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง 
 นางสาวขวัญใจ เนียมพิทักษ ์ได้กล่าวเสริมเพ่ิมเติม ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลมาต้ังแต่การประชุมครั้งก่อน
หน้า ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ได้เป็นคนที่จดุประกายและพยายามผลักดันและกระตุ้น 
จนพวกเราได้จัดทําขึ้นมาด้วยการทํางานกันเป็นทีม สุดท้ายเป้าหมายของพวกเราจะทําให้เกิดการใช้คนให้ตรงงาน 
พวกเราอ่อนด้อยในเรื่องของการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ก็จะเรียนรู้จากผู้ที่เช่ียวชาญ เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้ดี
ขึ้น สิ่งน้ีคือการเช่ือมโยง KM ที่พวกเราทํากัน 
 
 6. งานทรพัยากรบุคคล 
 นางสาวสิริลักษณ์ หยองอนุกูล ได้เล่าให้ฟังว่า ที่งานก็มีการประชุมเพ่ือพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน 
และสิ่งที่กําลังดําเนินการอยู่ก็คือการจัดทําฐานข้อมูลของงานทรัพยากรบุคคล เน่ืองจากปัญหาหน่ึงที่เกิดขึ้นในงาน
คือ เวลาที่บุคลากรในคณะฯ มาขอข้อมูล แล้วงานทรัพยากรบุคคลไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทันเวลา ซึ่งในขณะน้ีอยู่
ระหว่างการประสานงานกับงาน IT ในเรื่องของการออกแบบ ส่วนที่งานทรัพยากรบุคคลก็อยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะช่วยให้ทํางานได้ดีขึ้น 
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 7. งานพิพธิภัณฑ์ 
 นางสาวอัญชลี เพลินมาลัย ได้กล่าวว่า เน่ืองจากงานพิพิธภัณฑ์เป็นงานใหม่ ดังน้ันจึงยังไม่มีการจัดเก็บ
หนังสือ เอกสารที่เป็นระบบ ดังน้ันจึงวางแผนการทําฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บไว้ตามตู้ต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน
ได้ดําเนินการไปแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ทําเป็นฐานข้อมูล online ซึ่งจะทําให้เราสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
และเวลาที่มีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มาดูงานพิพิธภัณฑ์ก็จะมีการแจกแบบประเมินที่เป็นกระดาษ ซึ่งตอนน้ีก็ได้ลอง
เปลี่ยนมาใช้เป็นการประเมินผ่านเว็บด้วย Google Document ซึ่งพบว่านักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการตอบ
เท่าที่ควร   
 
 8. งานหอพัก 
 นางสาวสุวัฒนา อภิมนต์บุตร ได้เล่าให้ฟังว่า ได้วางแผนจะทําฐานข้อมูลผู้พักอาศัย เราจะมีข้อมูล
นักศึกษาส่วนหน่ึง และอยากจะเช่ิอมโยง ซึ่งอาจจะต้องขอให้ IT ช่วย  

 
9. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร ์
อาจารย์ ดร.ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ ได้เล่าให้ฟังว่า ได้มีการใช้ KM หลายๆ ด้านทั้งในด้านการเรียนการสอน 

โดยเป็น Facilitator ให้กับผู้เรียนในการขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษาไปดูคนไข้และตรวจร่างกายคนไข้โดยที่ยังไม่
ต้องอ่าน chart ส่วนตัวอาจารย์ก็ไป Facilitate ด้วย ในกรณีที่นักศึกษามีคําถามก็จะให้คาํแนะนํา ก็พบว่า
นักศึกษาได้ใช้ทักษะในการตรวจร่างกายที่ดี นอกจากน้ีก็ยังได้เคยเข้าไปที่ gotoknow ก็ได้ความรู้เก่ียวกับ
ประสบการณ์ในการต้ังคําถามกับนักศึกษาว่า นักศึกษาขึ้น ward มาเพ่ือต้องการอะไร เพ่ือให้นักศึกษาได้คิด 
รวมถึงการสอนในวิชาประเด็นและแนวโน้ม โดยช้ีให้นักศกึษาเห็นประเด็นว่าแนวโน้มการใช้การจัดการความรู้ใน
วิชาชีพการพยาบาลเป็นอย่างไร ซึ่งนักศึกษาต้องวิเคราะห์และวิจารณ์ได้ และในฐานะที่เป็นกรรมการ KM ของ
ภาควิชา และได้อบรม KM Facilitator แลว้ ก็ได้จัดการความรู้ในภาควิชาโดยให้อาจารย์มาแลกเปลีย่นความรู้ที่
อาจารย์มีร่วมกัน และคนในภาควิชาก็เริ่มต่ืนตัว ซึ่งต่อไปก็อาจจะเอาปัญหาด้านการเรียนการสอนมาพูดคุยกัน ซึ่ง
ก็ได้รับความร่วมมือดี 

วิทยากรได้กล่าวเสริมว่า อาจารย์เป็น Facilitate ในภาควิชา และในการเรียนการสอนด้วย มีการใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง การอ่านจาก chart ที่คนอ่ืนเขียนมา ก็จะไม่รู้ว่าหมายถึงอะไร แต่
ถ้านักศึกษาได้ไปถามก็จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่เรียกว่า Action Learning   

 
10. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วีนัส ลีฬหกุล ได้กล่าวว่า ได้มีการพัฒนาการวิจัยของภาควิชา แต่อาจารย์มีเวลา
น้อย รวมถึงการมีความหลากหลายในภาควิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร ผู้สูงอายุ และทักษะพ้ืนฐาน ตนเองก็
ได้รวบรวมงานวิจัยของภาควิชา ทําให้ได้ข้อมูลและหา Theme การวิจัยของภาควิชา และมีการประชุมพูดคุยกัน
ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดแบบเป็นทางการ โดยมีกระบวนการเริ่มต้นจากการสัมมนา เพ่ือหา Theme วิจัย และเริ่มหา
แนวทางว่าจะเดินไปทางไหน และมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายเพ่ือสร้างกรอบการวิจัยให้กับพวกเรา และให้
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อาจารย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันและบอกว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนไหนของการวิจัยของภาควิชา ทําให้เรามี
ทิศทางของการพัฒนา Theme วิจัยของภาควิชาที่ชัดเจนขึ้น 
 รองศาสตราจารย์ จันทนา รณฤทธิวิชัย ได้กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นหัวหน้าภาควิชาน้ัน จะพยายามทํา KM 
ในเน้ืองานของภาควิชา เพราะ KM เป็นเรื่องที่สําคัญ เป็นเรื่องที่อยู่ในการประกันคุณภาพ และในยุทธศาสตร์ ก็
เลยพยายามทํากิจกรรมโดยให้อยู่ในเน้ืองานของอาจารย์ และให้มีความร่วมมือกันในการทําทุกครั้ง แต่ปัญหาคือ
ในภาควิชามีความหลากหลาย ทั้งในงานบริหาร ผู้สูงอายุ และทักษะพ้ืนฐาน ดังน้ันเวลาทําอะไรก็ตามในบางเร่ืองก็
จะไม่มีความพร้อมกันในการทํา KM ดังน้ันก็เลยพยายามที่จะกําหนดวันเวลาที่ชัดเจนว่าจะทําเรื่องใด และเมื่อใด 
เพ่ือจะให้ได้ความร่วมมือที่จะจัดสรรเวลามาพร้อมๆ กัน และสิ่งหน่ึงที่ได้ทํา KM มาแล้ว 3 ปี ก็คือการทําความ
เข้าใจร่วมกันในการใช้แบบประเมินทักษะพ้ืนฐานที่ใช้ประเมินผู้เรียน เพ่ือให้การประเมินของอาจารย์เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 

11. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ จินตนาดิลก ได้เล่าให้ฟังว่า ตนเองเคยทํางานอยู่กับน้องๆ ในกลุ่มงาน

พัฒนา ซึ่งก็ทํา KM กันแบบลูกทุ่งๆ ก็เลยเกิดความรู้สึกชอบ KM เพราะพอได้คุยกันเป็นประจําทําให้เกิดความ
เข้าใจว่าแต่ละคนทํางานอะไรกัน และพอถึงเวลาก็จะมาช่วยกัน รู้ว่าใครจะช่วยอะไรใครได้บ้าง ณ ปัจจุบัน ตนเอง
กลับมาทํางานที่ภาควิชาแล้ว มีงาน 1 ช้ินที่ทํามานานถึง 9 ปี ก็เลยคิดว่าน่าจะมีการถอดบทเรียนงานตรงน้ีออกมา 
เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง และสุดท้ายก็จะทําออกมาเป็นหนังสือ อีกเรื่องที่อยากจะแบ่งปันก็คือ ประธาน KM ของ
ภาควิชา ได้มีการจัด KM ทุกเดือน และมีคนลิขิตว่าสรุปแล้วเราได้เรียนรู้อะไรในแต่ละคร้ัง แต่ปัญหาที่พบคือ KM 
ที่ทํา ไม่ได้ทําเป็น series ก็เลยคิดว่าต่อไปคงจะทําในเรื่องของการพัฒนา Theme วิจัยของภาควิชาขึ้นมา   
 

12. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา ได้เล่าให้ฟังว่า ที่ภาควิชามีคณะกรรมการ KM เช่นกัน โดยจะ
มีการกําหนดประเด็นของการทํา เช่น เรื่องวิจัย ที่ภาควิชามีอาจารย์ที่เก่งในเรื่อง Participatory Research ก็จะ
เชิญให้มาเล่าให้อาจารย์ในภาควิชาฟัง และมีใครไปได้ทุนวิจัยที่ไหนมาก็จะมาเล่าให้ฟังกัน ซึ่งมีคนเข้าน้อย ในตอน
หลังได้มีการเปลี่ยนวิธีการใหม่ ให้คิดเรื่องที่ตนเองอยากจะเล่า และจากการสังเกตพบว่าบรรยากาศของการทํา 
KM มีผลต่อการเล่ามาก เราทําก่อนการประชุมภาควิชาโดยจะพูดคุยเรื่องทั่วไปก่อน และประมาณครึ่ง ชม.ก่อน
การประชุมภาควิชาก็จะให้เล่า ใครอยากเล่าเรื่องอะไรก็ได้ โดยมีกติกาว่าอย่า blame กัน ซึ่งก็ทําให้บรรยากาศดี
ขึ้น ซึ่งตอนนี้เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้วที่ทํามา อาจารย์ก็จะมาลงว่าจะเล่าเรื่องอะไรกัน เรื่องเล่าเยอะขึ้น สําหรับใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีการลงชุมชน ก็ให้นักศึกษามาประชุมกันว่าได้เรียนรู้อะไรและมีการถอด
บทเรียนกัน ในส่วนของการบริการวิชาการ คณะฯ มีการให้บริการวิชาการในชุมชน ก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันในชุมชน การทําโครงการต่างๆ ก็จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และให้เขาถอดบทเรียนด้วยว่าได้เรียนรู้อะไร แต่
ปัญหาคือพอถอดบทเรียนจบ ข้อมูลก็จะอยู่เฉพาะที่ชุมชน ที่คณะฯ เองไม่ได้มีการถอดบทเรียนของคณะฯ ซึ่งคง
จะต้องเร่ิมต้นทําแล้ว 
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ท้ายกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรท่ีกรุณามาเป็น
วิทยากรให้กับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งวิทยากรได้กล่าวยํ้าเสมอว่า การเริ่มต้นการจัดการความรู้ ต้อง
เริ่มต้นจากการจัดการความรู้สึกที่ดีๆ ต่อกัน ซึ่งดิฉันเช่ือว่าถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีๆ ต่อกัน ก็จะทําให้เราเกิดความ
ไว้วางใจและอยากที่แบ่งปันซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําให้เราได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราแบ่งปันกันมากขึ้น   


